

การประเมินโครงการ: เศษส่วนชวนสงสัย
 รูปrikโครงการเศษส่วนชวนสงสัย

รูปrikโครงการเศษส่วนชวนสงสัย				
เกณฑ์	4	3	2	1
เนื้อหางานนำเสนอ	<p>คำอธิบายว่าจะใช้เศษส่วนอย่างไรในงานและความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำต่อการปฏิบัติงานที่ละเอียดและเสร็จสมบูรณ์</p> <p>ประเด็นที่สำคัญและข้อสรุปมีงานวิจัยสนับสนุนงานวิจัยของฉันรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่นเดียวกับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น</p> <p>ขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดและชัดเจนที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศษส่วนในโลกความเป็นจริง</p> <p>และครอบคลุมขั้นตอนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาเศษส่วน</p> <p>ตอบสนองคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วยทั้งหมดในงานนำเสนอและสนับสนุนโดยงานวิจัย</p> <p>ตอบคำถามประจำบทหลายข้อและตอบอยู่ในงานนำเสนออย่างทะลุปรุโปร่ง</p>	<p>คำอธิบายว่าจะใช้เศษส่วนอย่างไรในงานและความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำต่อการปฏิบัติงานชัดเจน</p> <p>ประเด็นที่สำคัญและข้อสรุปส่วนใหญ่มีงานวิจัยสนับสนุนงานวิจัยของฉันรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย</p> <p>คำอธิบายเรื่องปัญหาเศษส่วนในโลกความเป็นจริงและการรู้เศษส่วนช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรชัดเจน</p> <p>ตอบสนองคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วยทั้งหมดในงานนำเสนอ</p> <p>คำถามส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยงานวิจัย</p> <p>ตอบคำถามประจำบทหนึ่งข้อหรือมากกว่าและตอบอยู่ในงานนำเสนออย่างทะลุปรุโปร่ง</p>	<p>คำอธิบายว่าจะใช้เศษส่วนอย่างไรในงานและความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำต่อการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนแต่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ</p> <p>ประเด็นที่สำคัญและข้อสรุปบางอย่างมีงานวิจัยสนับสนุน</p> <p>คำอธิบายเรื่องปัญหาเศษส่วนในโลกความเป็นจริงและการรู้เศษส่วนช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรจะเข้าใจ</p> <p>แต่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ</p> <p>ตอบสนองคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วยทั้งหมดในงานนำเสนอแต่ไม่มีงานวิจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ</p> <p>ตอบคำถามประจำบทหนึ่งข้อหรือมากกว่าและตอบอยู่ในงานนำเสนอ</p>	<p>คำอธิบายว่าจะใช้เศษส่วนอย่างไรในงานและความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำต่อการปฏิบัติงานยากที่จะเข้าใจและองค์ประกอบหลายอย่างขาดหายไป</p> <p>ประเด็นสำคัญและข้อสรุปไม่มีงานวิจัยสนับสนุน</p> <p>คำอธิบายเรื่องปัญหาเศษส่วนในโลกความเป็นจริงและการรู้เศษส่วนช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรจะเข้าใจ</p> <p>และองค์ประกอบหลายอย่างขาดหายไป</p> <p>ไม่ตอบคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำหน่วยทั้งหมดในงานนำเสนอ</p> <p>งานวิจัยไม่สนับสนุนคำตอบ</p> <p>ไม่ตอบคำถามประจำบทหนึ่งข้อในงานนำเสนอ</p>

แนวคิดทางคณิตศาสตร์	คำอธิบายของฉันแสดงความเข้าใจที่สมบูรณ์ในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะส่วน	คำอธิบายของฉันแสดงความเข้าใจที่สำคัญในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะส่วน	คำอธิบายของฉันแสดงความเข้าใจบางอย่างในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา	คำอธิบายของฉันแสดงความเข้าใจที่ค่อนข้างจำกัดในแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา
กราฟและสื่อที่มองเห็นได้	กราฟ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่มองเห็นอื่น ๆ ของฉันชัดเจนและเพิ่มความเข้าใจอย่างมากให้ผู้ฟังในเรื่องขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะส่วน	กราฟ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่มองเห็นอื่น ๆ ของฉันชัดเจนและง่ายที่จะเข้าใจ	กราฟ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่มองเห็นอื่น ๆ ของฉันค่อนข้างยากที่จะเข้าใจ	กราฟ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่มองเห็นอื่น ๆ ของฉันยากที่จะเข้าใจหรือไม่ได้ใช้
คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และคำอธิบาย	ฉันใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และคำอธิบายถูกต้องเสมอทำให้่ง่ายที่จะเข้าใจ	โดยปกติฉันใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และคำอธิบายทำให้ค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจ	ฉันใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และคำอธิบายถูกต้องแต่บางครั้งยากที่จะเข้าใจ	ฉันใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และคำอธิบายไม่เหมาะสม
งานนำเสนอด้วยปากเปล่า	งานนำเสนอของฉันน่าสนใจและฝึกซ้อมมาอย่างดีมีความต่อเนื่องราบรื่นที่คงความสนใจของผู้ชมไว้	งานนำเสนอของฉันค่อนข้างน่าสนใจและมีการฝึกซ้อมพร้อมการต่อเนื่องค่อนข้างราบรื่นซึ่งคงความสนใจของผู้ชมไว้ได้	ความต่อเนื่องของงานนำเสนอไม่ราบรื่นแต่ยังคงความสนใจของผู้ชมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่	ความต่อเนื่องของงานนำเสนอไม่ราบรื่นและไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชม
เนื้อหาโปสเตอร์	ข้อสรุปของกิจกรรมเศษส่วนครอบคลุมรายละเอียดและตัวอย่างมากมาย การแสดงตัวอย่างของกิจกรรมรวมถึงคำอธิบายของข้อผิดพลาดที่มีร่วมกัน	ข้อสรุปของกิจกรรมเศษส่วนครอบคลุมรายละเอียดและตัวอย่างบางอย่าง การแสดงตัวอย่างของกิจกรรมรวมถึงคำอธิบายของข้อผิดพลาดร่วมกัน	ข้อสรุปของกิจกรรมเศษส่วนครอบคลุมรายละเอียดหรือตัวอย่างบ้าง การแสดงตัวอย่างของกิจกรรมและข้อผิดพลาดร่วมกันได้ครอบคลุมไว้แต่ยากที่จะติดตาม	ข้อสรุปของกิจกรรมเศษส่วนครอบคลุมรายละเอียดและตัวอย่างไว้น้อยหรือไม่มีเลย การแสดงตัวอย่างของกิจกรรมและข้อผิดพลาดร่วมกันไม่ชัดเจน ไม่สนับสนุนหรือไม่ได้กล่าวไว้